

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
NGUYỄN VĂN ÚT

- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN ÚT**
- Sinh ngày 30/12/1969.
- Quê quán: Xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
- Chỗ ở hiện nay: số 149 Quốc lộ N2, ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Bản thân hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Hôm nay, tôi rất vinh dự được sự thống nhất của BTV Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sự tín nhiệm của cử tri nơi cơ quan công tác và cử tri nơi cư trú tin tưởng giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Là một cán bộ đi lên từ cơ sở, qua nhiều vị trí công tác, bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Tôi xác định đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Vì tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà. Đồng thời, trách nhiệm của người đại biểu HĐND là phải thường xuyên phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức của “người đại biểu nhân dân”, gần gũi với cơ sở, lắng nghe và phản ánh kịp thời, đầy đủ tâm tư nguyện vọng của nhân dân, cùng với HĐND kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của cử tri.

Trước những thành tựu đạt được và những khó khăn hạn chế của tình hình KT - XH, quốc phòng - an ninh của tỉnh Long An nói chung và của huyện Đức Hòa chúng ta nói riêng trong nhiệm kỳ qua thì còn rất nhiều vấn đề cần phải quan tâm. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bản thân tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, cùng tập thể HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phong cách làm việc để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Tôi sẽ tích cực nghiên cứu quán triệt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đi sâu đi sát nắm chắc tình hình thực tế để tham gia cùng HĐND tỉnh quyết định các chủ trương, biện pháp lớn về KT - XH, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Đồng thời theo dõi kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của cơ quan Nhà nước các cấp, bảo đảm cho những quyết định đó đi vào đời sống xã hội đạt kết quả cao.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi sẽ chú trọng vào những vấn đề cụ thể sau đây:

Thứ nhất, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để dịch bệnh không xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Trên toàn tuyến biên giới 133km, tỉnh đã bố trí 61 chốt, trạm kiểm soát (12 trạm kiểm soát biên phòng; 36 chốt, 6 tổ tuần tra lưu động, 4 tổ công tác biên phòng, 3 tổ công tác cơ động), với tổng số 682 đồng chí cán bộ, chiến sĩ.

Ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép trong trường hợp dương tính với Covid-19.

Tỉnh đã tạm dừng các hoạt động dịch vụ không cần thiết như: karaoke, vũ trường, spa, quán bar; các điểm massage, xông hơi, phòng tập thể hình, các cơ sở kinh doanh thể thao, yoga; biểu diễn nghệ thuật; kinh doanh trò chơi điện tử công cộng,... kể từ 12 giờ ngày 03/5/2021 và đã tiếp tục chỉ đạo tạm dừng thêm một số hoạt động dịch vụ kể từ 0 giờ ngày 11/5/2021: Câu lạc bộ bida, các tụ điểm hát với nhau, rạp chiếu phim, câu lạc bộ khiêu vũ, các điểm truy cập Internet; hoạt động thể thao, võ thuật có tiếp xúc trực tiếp; các hoạt động, sự kiện tập trung từ 50 người trở lên trong cùng một thời điểm, kể cả dịch vụ nhà hàng tiệc cưới, dịch vụ ăn, uống và hoạt động tổ chức ăn, uống tập thể (đám hiếu, đám hỷ,...); các hoạt động, sự kiện tập trung từ 50 người trở xuống phải thực hiện giãn cách, bảo đảm các biện

pháp phòng, chống dịch Covid-19 (nhất là đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn) và phải có cam kết với chính quyền cơ sở và bảo đảm đủ điều kiện thực hiện các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; trường hợp không đáp ứng đầy đủ điều kiện thì buộc tạm dừng hoạt động cho đến khi bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện tiêm vắc xin là quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay. Bên cạnh đó, ý thức của người dân, cán bộ, công chức, viên chức, ý thức của cộng đồng, thực hiện tốt 5K cũng là một những giải pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ hai, tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, trả lời chất vấn của cử tri và báo cáo với cử tri những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm bản thân, phấn đấu thực hiện tốt “Dân chủ ở cơ sở” thông qua hoạt động của tổ đại biểu HĐND.

Tôi sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe những ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, nhu cầu và ý kiến đề xuất của cử tri, kịp thời giải quyết trong phạm vi quyền hạn, đồng thời phản ánh, đề đạt với các cơ quan chức năng nhanh chóng, kịp thời giải quyết những ý kiến cử tri đặt ra để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

Thứ ba, tập trung cho công tác phát triển KT - XH, an ninh - quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Long An nói chung (phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh ta đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 9,2 - 10%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 115 - 120 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân 12%/năm; phấn đấu tăng tỷ lệ chi đầu tư phát triển hàng năm trong tổng chi ngân sách; Tỷ lệ xã đạt tiêu chí văn hóa, nông thôn mới đến năm 2025 đạt 88%, đến năm 2025 phấn đấu có 10/15 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia theo tiêu chí mới đến năm 2025 đạt 60%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đến năm 2025 đạt 65% trở lên; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 95%.

Các chương trình đột phá: Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh. Các công trình trọng điểm: Đường vành đai TP.Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây (đoạn còn lại); Đường tỉnh 827E (giải phóng mặt bằng đoạn từ đầu tuyến đến sông Vàm Cỏ Đông); Đường tỉnh 830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến Đường tỉnh 830 (Cần Đức)) và huyện Đức Hòa nói riêng vì Đức Hòa là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh. Tập trung chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tín dụng đen, bảo kê, game bắn cá, an toàn giao thông, hàng gian, hàng giả và hàng kém chất lượng,... trên địa bàn huyện.

Thứ tư, đề xuất đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp quản lý và cải cách hành chính trên các lĩnh vực, tập trung vào việc cấp phép hành nghề, cấp phép kinh doanh, cấp phép xây dựng, chứng nhận giao dịch về nhà đất,... theo hướng giao về cấp cơ sở những việc có khả năng làm tốt, tiếp tục đơn giản thủ tục giấy tờ, tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; mở rộng hơn nữa dịch vụ công để giảm phiền hà, những nhiễu, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Thứ năm, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án trọng điểm, đồng thời, chỉ đạo nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng KT – XH về giao thông trên địa bàn huyện; trọng tâm là các công trình giao thông kết nối Đức Hòa với TP.HCM và với Vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; công tác vệ sinh môi trường, công tác giáo dục - đào tạo Vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Tôi sẽ chú trọng theo dõi, giám sát kiểm tra việc thực hiện chủ trương chính sách về đền bù giải toả, tái định cư, phát triển quỹ nhà ở, đầu tư các công trình văn hóa, phúc lợi công cộng trên địa bàn huyện, nhằm chỉnh trang phát triển đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp; đồng thời, giải quyết các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, ngập nước, tai nạn giao thông, ma túy và tệ nạn xã hội,... trên địa bàn huyện.

Thứ sáu, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách an sinh xã hội cho người dân; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; chính

sách ưu đãi người có công, gia đình chính sách; cải thiện đời sống của người lao động và xây dựng nông thôn mới.

Được về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 (gồm: 9 xã, thị trấn) của huyện Đức Hòa, với tình cảm chân thành và mong ước được tiếp tục đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào xây dựng tỉnh Long An nói chung, huyện Đức Hòa nói riêng; bản thân tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các bác, các anh, chị cùng đông đảo các tầng lớp cử tri tại huyện nhà để tôi có thể trở thành người đại biểu đại diện cho cử tri, mang tiếng nói, nguyện vọng của cử tri huyện nhà tới các kỳ họp của HĐND tỉnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân tỉnh Long An và cử tri huyện Đức Hòa./.